



ที่ มท ๐๐๓๗.๒/ว ๗๕ ๕๗

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  
ถนนวิวิธสุรการ มท ๕๙๐๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  
เรียน ปลัดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องตามมติคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
ได้สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ซึ่งมี  
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายนที่  
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการ  
ตามมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องตามมติที่ประชุมดังกล่าว และข้อสั่งการ  
เพิ่มเติมของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
จังหวัดมุกดาหารจึงขอส่งสรุปรายข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องตามมติคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ได้ที่  
[www.mukdahan.go.th](http://www.mukdahan.go.th) หัวข้อ “ดาวน์โหลดเอกสาร” ทั้งนี้ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการตามข้อสั่งการฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ จันทร์หาว)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐-๕๒๖๑-๑๓๓๐, มท.๕๙๑๐๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ province\_muk@hotmail.com

**สรุปข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย**  
**ตามมติคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒**  
**เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล**

ลำดับ	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	ร่วมกับ กค. และ กษ. พิจารณาดำเนินการการนำน้ำเข้าไปเก็บในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจ่ายค่าชดเชย ค่าเช่าพื้นที่ รวมทั้งให้พิจารณาแหล่งเงินและอัตราค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โดยให้ตั้งคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์แล้วประกาศให้ทราบ	ปก.
๒	ขอให้เร่งปรับระบบขั้นตอนการเตือนภัยและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเตือนภัยระดับท้องถิ่นให้ประชาชนรับทราบได้ง่ายและรวดเร็ว	ปก. และ สส.
๓	เตรียมความพร้อมสถานการณ์น้ำในภาคใต้ ซึ่งอาจจะมีมรสุมเกิดขึ้นทำให้เกิดภาวะวิกฤติได้	ปก.
๔	เร่งดำเนินการโครงการที่ได้รับงบกลางปี ๒๕๖๒	ปก.
๕	จัดทำแผนสำรองน้ำ/จัดหาแหล่งน้ำสำรอง/ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อสำรองน้ำในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ	กปน. กปก. และ สส.
๖	เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ	กปน. กปก. สส. และ ปก.
๗	บริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ อย่างรัดกุมเป็นไปตามมาตรการ	กปน. กปก. และ สส.
๘	จัดทำทะเบียนผู้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำ	สส.
๙	กำหนดมาตรการรองรับการพังทลายของตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำโขง	ยผ.
๑๐	เร่งรัดการศึกษาโครงการเชื่อมการส่งน้ำดิบจากภาคตะวันตกไปภาคตะวันออก โดยการเพิ่มกำลังผลิตเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด	กปน.
๑๑	ควบคุมการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เป็นไปตามแผน	กปน.
๑๒	ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล	กปน.
๑๓	ให้ขอรับการสนับสนุนงบกลางเพื่อเตรียมการรองรับภัยแล้ง	กปก.
๑๔	ควบคุมการปล่อยน้ำเสียเพื่อรักษาระบบนิเวศ	อจน.
๑๕	สร้างการรับรู้ความเข้าใจแนวโน้มสถานการณ์วิกฤติน้ำ และหามาตรการในการดูแลการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่	จ.เชียงใหม่ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี

หมายเหตุ : ชื่อย่อหน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สส.)  
กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) การประปานครหลวง (กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปก.)  
องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)